

มูลนิธิลองกานอยด์จับมือหน่วยงานภาครัฐสูงสุด

ยอดงานวิจัยจากเอสเอ็มอีไทย ร่วมงานมหกรรมลอง

กานอยด์สัญจรครั้งที่ 2 วันที่ 5 – 7 เมษายนที่เมือง

ทองธานี

มูลนิธิลองกานอยด์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร (สวท.) ร่วมกันจัดงานมหกรรมลองกานอยด์สัญจรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2
556 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานพบกับสุดยอดงานวิจัย และ
ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยของเชียงใหม่ ระดับ 5 ดาวกว่า 300 ราย พร้อมกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและสถาบันครอบครัวอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี

เภสัชกรหิระสุตระ วินิจเขตคำนวน ประธานมูลนิธิลองกานอยด์และ www.lamai.com เว็บไซต์เพื่อ
เยาวชนและผู้สูงวัย เปิดเผยว่า “มูลนิธิลองกานอยด์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ และ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวท.) ผู้ให้การสนับสนุนนักวิจัยหญิงไทยดีเด่น
ศาสตราจารย์ (เกียรติ
คุณ) ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวน ผู้คิดค้นสารสกัดเมล็ดลำไยช่วยผู้ป่วยเบาหวานสำเร็จรายแรกของโลก ร่วมกันจัด
งาน “มหกรรมลองกานอยด์สัญจรครั้งที่ 2” (Big Thanks ปาร์ตี้ ปีมะเส็ง และมหกรรมถูกเพื่อชาติ) เพื่อ
เป็นการตอบแทนสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรักความผูกพัน
ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลาน และเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนผล
งานวิจัยของนักวิจัยไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ได้มีเวทีในการจัดแสดงจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผล
งานมากขึ้นด้วย”

ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพพร้อมพูดคุยกับคุณหมอ
และนักกายภาพมืออาชีพที่มารับบริการกันอย่างใกล้ชิด การสอนนวดบำบัดด้วยตนเองที่บ้านสไตล์แผนไทยผสม
เมล็ดลำไย โดยอาจารย์ดวงสมร ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนนวดไทยที่ดังไกลถึงต่างแดน พร้อมนำครูนวด
กว่า 24 ท่านมานวดให้ฟรีอย่างจุใจ รับฟังเสวนาความรู้เรื่องข้อเสื่อมช่วยได้กับคุณหมอชื่อดังทำนายดวงชะตากับ
หมอดูชื่อดัง 20 ท่าน

และเป็นครั้งแรกที่ชาวกรุงเทพฯ จะได้ร่วมสรงน้ำพระธาตุเสด็จ 700 ปี จากตำนานชาวล้านนาโบราณที่เชื่อว่าช่วยให้
หมดเคราะห์หมดโศกเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีโชคลาภตลอดทั้งปี พร้อมกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ

อาทิ ชมฟรีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากนักร้องชื่อดังสุดฮอตแห่งปี ร่วมถ่ายภาพคู่กับดาราสุดฮอตอย่างใกล้ชิดที่มาร่วมงานกว่า 20 ชีวิต พบชมดาราดาราโซเชียล กิจกรรมที่ห้ามพลาด ถ่ายภาพ 4 มิติและรับภาพพิมพ์เป็นของที่ระลึกฟรี ลอดอุโมงค์หนุมานยักษ์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วถ่ายภาพมารับรางวัลได้ทันที

พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรกของทุกวัน จะได้รับครีมนวดลองกานอยด์แจกฟรีท่าน ละ 1 กล่อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังมีโอกาสได้ร่วมชิมอาหารอร่อยติดดาวกว่า 80 ร้าน ที่มาให้บริการแบบพิเศษในราคาเพียงจานละ 10 บาทเท่านั้น พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ คือ รถยนต์นิสสันมาร์ช 2 คัน รถมอเตอร์ไซค์ 10 คัน สร้อยคอทองคำกว่า 600 รายการ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและของขวัญพรีเมียมกว่า 30,000 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมลองกานอยด์สัญจร ครั้งที่ 2 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053 222 77